



เวียดนามลงนามเข้าร่วมกับอีก 5 ประเทศอาเซียน

สร้างกลไกชำระเงินข้ามพรมแดน

1. เนื้อข่าว

ตามรายงานข่าวของ Vietnam News Agency ในอินโดนีเซีย ภายใต้กรอบการประชุม The ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors (AFMGM) ครั้งที่ 10 ที่กรุงจาการ์ตา เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 นาย Pham Thanh Ha รองผู้ว่าการธนาคารกลางเวียดนาม (State Bank of Vietnam: SBV) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) เกี่ยวกับความร่วมมือในการเชื่อมโยงการชำระเงินระดับภูมิภาคกับธนาคารกลางในกลุ่มอาเซียน ประกอบด้วยอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย

โดยก่อนหน้านี้ บันทึกความเข้าใจดังกล่าวได้ลงนามโดยผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน 5 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ที่เมืองบาห์ลี ประเทศอินโดนีเซีย ในช่วงการประชุมกลุ่ม G20 (Group of Twenty) ซึ่งโครงการดังกล่าวริเริ่มโดยอินโดนีเซีย ในขณะที่ประธานการประชุม G20 ในปีดังกล่าว ตามข้อตกลงนี้ ผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน 5 ประเทศ



ให้คำมั่นที่จะส่งเสริมการเชื่อมต่อระบบการชำระเงินข้ามพรมแดนที่รวดเร็ว โปร่งใส และครอบคลุมเครือข่ายการชำระเงินให้มากขึ้น ด้วยต้นทุนที่ต่ำลง รวมทั้งให้ความมั่นใจในด้านสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้งานระบบ

ตามเนื้อหาของ MoU ดังกล่าว ธนาคารกลางประเทศสมาชิกได้ตกลงที่จะส่งเสริมการเชื่อมต่อการชำระเงินข้ามพรมแดน โดยใช้วิธีการชำระเงิน อาทิ QR Code การชำระเงินด่วน (Quick Payment) และรูปแบบการชำระเงินอื่นๆ ไปพร้อมๆ กับความร่วมมือระหว่างกันในการสร้างกลไกกำกับดูแล และบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบของกฎหมายของแต่ละประเทศสมาชิก ตลอดจนจะมีกลไกการทำงานร่วมกันในรูปแบบของการหารือร่วม การตรวจสอบดูแล การประเมินผลการดำเนินงาน และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ทั้งนี้ ในปัจจุบันกลุ่มประเทศอาเซียน มีช่องทางการชำระเงินระหว่างกัน (Bilateral Payments) ด้วย QR Code ถึง 9 links และอยู่ระหว่างการพัฒนาเพิ่มอีก 10 Links ขณะที่ในส่วนช่องทางการโอนเงินระหว่างประเทศ ได้มีการใช้งานแล้ว 3 Links และอยู่ระหว่างการพัฒนาเพิ่มอีก 5 Links

ในส่วน of ธนาคารกลางเวียดนาม (SBV) ขณะนี้ ได้มีการทำงานเชิงรุกกับธนาคารกลางในกลุ่มอาเซียน 5 ประเทศ ในการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อการเข้าเป็นสมาชิกลำดับที่ 6 ของ MoU ข้างต้นอย่างเป็นทางการ การเข้าร่วมในข้อตกลงนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ SBV ในความร่วมมือและการบูรณาการในภาคการชำระเงิน ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางนโยบายของรัฐบาลเวียดนามและของ SBV รวมไปถึงแนวโน้มการส่งเสริมระบบการชำระเงินข้ามพรมแดนในปัจจุบัน

การริเริ่มนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการบูรณาการทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับแผนงานส่งเสริมธุรกรรมทางการเงินข้ามพรมแดนตามทีกลุ่ม G20 ได้นำเสนอไว้ ทั้งนี้ คาดว่าในอนาคตจะขยายเครือข่ายการเชื่อมต่อการชำระเงินข้ามพรมแดน ไปยังประเทศอื่นๆ นอกภูมิภาคอาเซียนด้วย (แหล่งที่มา <https://genk.vn/> ฉบับวันที่ 30 สิงหาคม 2566)

2. วิเคราะห์ผลกระทบ

เวียดนามจะเข้าร่วมกับอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ในการเชื่อมระบบการชำระเงินข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ เช่น การใช้ระบบคิวอาร์โค้ดสำหรับธุรกรรมการค้า และการเข้าร่วมลงนามใน MoU เกี่ยวกับความร่วมมือในการเชื่อมโยงการชำระเงินระดับภูมิภาคกับธนาคารกลางในกลุ่มอาเซียน ประกอบด้วยอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ครั้นนี้ จะเป็นแรงขับเคลื่อนในการส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ รวมถึงการท่องเที่ยว และภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ซึ่งมีส่วนช่วยในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของภาคธุรกิจต่างๆ หลังสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการ SMEs ของประเทศในภูมิภาคอาเซียน

3. นำเสนอโอกาส/แนวทาง

การใช้ระบบชำระเงินข้ามพรมแดนระดับภูมิภาค ทำให้ธุรกิจและผู้บริโภคทั่วไป สามารถชำระค่าเงินสินค้าและบริการด้วยสกุลเงินท้องถิ่นผ่านการใช้ QR Code ได้ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของธนาคารกลางแต่ละประเทศในภูมิภาคอาเซียน จึงคาดว่าอุตสาหกรรมค้าปลีกจะได้รับประโยชน์อย่างมากท่ามกลางการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่คาดว่าจะเพิ่มมากขึ้น และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางติดต่อธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างกัน ดังนั้น ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 90 ของธุรกิจภูมิภาคอาเซียน (ข้อมูลจากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย) จะกลายเป็นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากการเชื่อมต่อการชำระเงินระดับภูมิภาคครั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ของไทย (โดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยว) และผู้ประกอบการธุรกิจ E-Commerce จึงควรเตรียมความพร้อม สำหรับความสะดวกในการทำธุรกรรมการเงินที่เป็นการผนวกระหว่างภาคการเงิน เศรษฐกิจดิจิทัล และธุรกิจ E-Commerce ไว้ด้วย